

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh tại Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050¹. Nội dung trình bày tại Hội thảo: (1) Báo cáo dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (2) Báo cáo phản biện của các chuyên gia.

Chủ trì Hội thảo: (1) đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; (2) đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh; (3) đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự, gồm: (1) Tỉnh Kiên Giang: (i) Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh², (ii) Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050³; (iii) Bí thư các Huyện ủy/Thành ủy, Chủ tịch HĐND các huyện/thành phố, Chủ tịch UBND các huyện/thành phố. (2) Đại diện Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang⁴ (3) Các chuyên gia phản biện⁵. (4) Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh⁶. (5) Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh đến dự và đưa tin⁷.

¹ Giấy mời số 275/GM-UBND tỉnh ngày 06/5/2022, buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy.

² Đồng chí Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực

³ Theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 01/4/2021; Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

⁴ GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Chủ nhiệm dự án; PGS.TS. Võ Tất Thắng và các chuyên gia .

⁵ (1) PGS.TS Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; (2) PGS.TS Phạm Trung Lương, Nguyên Viện phó Viện phát triển du lịch Việt Nam; (3) PGS.TS Nguyễn Văn Sánh, Viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ; (4) KTS Trần Ngọc Chính – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam; (5) Nhóm chuyên gia thuộc Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ: Ông Trịnh Văn Tiến, chuyên gia quy hoạch PT Nông nghiệp và logistics.

⁶ (1) Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp: (i) Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh (ii) Trường Đại học Cần Thơ – GS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng (iii) Trường Đại học Kiên Giang – TS. Nguyễn Hữu Thọ, Phó Hiệu trưởng (2) Đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn tỉnh: Sun Group; VinGroup; CIC; Cty Phú Cường; Công ty TNHH XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG); Điện lực Kiên Giang

⁷ Phòng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Báo Kiên Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Website Văn phòng UBND tỉnh; Báo Pháp luật, Báo điện tử VOV, Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang.



Sau khi nghe: (1) Đại diện Liên danh tư vấn lập quy hoạch trình bày tóm tắt dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; (2) ý kiến của các chuyên gia phản biện; (3) ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã thành công tốt đẹp. Tại Hội thảo, đã nghe Liên danh tư vấn trình bày/phân tích chuyên sâu các vấn đề cốt lõi của dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang; nhất là các đề xuất, định hướng mới mang tính đột phá; được các chuyên gia góp nhiều ý kiến hết sức sâu sắc và cũng rất thẳng thắn, đồng thời cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu không chỉ cho dự thảo quy hoạch, mà còn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn trước mắt, cũng như về lâu dài; và các ý kiến khác của các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo, định hướng hết sức tâm huyết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khai mở nhiều ý tưởng, vấn đề mới để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch.

Với thời gian trình bày tham luận, trao đổi tại Hội trường không nhiều và mặc dù còn nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau; một số ý kiến chưa được trao đổi tại Hội thảo do thời lượng chương trình. Song, mục tiêu, yêu cầu và mong muốn của tỉnh Kiên Giang về Hội thảo này đã vượt hơn rất nhiều. UBND tỉnh cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, Lãnh đạo Tỉnh ủy, MTTQ Việt Nam tỉnh; các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Kiên Giang và Quy hoạch tỉnh Kiên Giang. UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Sở Kế hoạch Đầu tư, đơn vị tư vấn trong việc chuẩn bị tổ chức Hội thảo hôm nay. Báo cáo giữa kỳ lần này đã cơ bản tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo Báo cáo đầu kỳ lần trước; đã được bổ sung khái quát những nét chính về thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực; có phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, đồng thời, cũng đã phân tích và đưa ra các kịch bản, phương án, định hướng phát triển tương đối phù hợp với điều kiện của Kiên Giang.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên các đơn vị có liên quan đã rất nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành Báo cáo đầu kỳ và Báo cáo giữa kỳ, đây là một cố gắng rất lớn. Tuy nhiên, sắp tới còn rất nhiều việc phải thực hiện để đảm bảo nội dung và tiến độ lập quy hoạch theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Nghị quyết của Chính phủ. Để quá trình hoàn thiện dự thảo quy hoạch đạt yêu cầu đề ra, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, **Ủy ban nhân dân tỉnh giao:**

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên danh tư vấn, khẩn trương chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung theo các ý kiến góp ý, nhất là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến phản biện của các chuyên gia. Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố để tiếp tục hoàn thiện các nội dung tích hợp theo quy định; thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh và các vấn đề còn chưa thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực và giữa các nội dung đưa vào tích hợp; đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước khi báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cô, chú nguyên là Lãnh đạo tỉnh và gửi xin ý kiến các tỉnh, thành phố trong vùng; các Bộ, ban ngành *trong tháng 6/2022*.

Trong đó lưu ý: (i) Tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy hoạch, phải bám sát và cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. (ii) Quá trình hoàn thiện dự thảo quy hoạch, phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố địa chính trị, địa kinh tế, lịch sử gắn với các đặc điểm về biên giới, dân tộc, dân cư, tôn giáo, truyền thống văn hóa, quốc phòng, an ninh của tỉnh. (iii) Phải làm rõ nội hàm và xác định mục tiêu, các ngành, lĩnh vực trọng yếu, nhiệm vụ và giải pháp để phát triển tỉnh Kiên Giang thành “Trung tâm kinh tế biển của quốc gia” theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị; trở thành “tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Cụ thể hóa khung định hướng chiến lược phát triển tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua. (iv) Trên cơ sở xác định điểm mạnh, điểm yếu của tỉnh và từng vùng kinh tế của tỉnh (*vùng Tứ giác Long Xuyên, vùng Tây sông Hậu, vùng U Minh Thượng, vùng đảo và hải đảo*), đề ra quan điểm, định hướng phát triển cụ thể cho từng vùng và liên vùng. Làm rõ các đặc trưng riêng, yếu tố đặc thù và các cơ chế, chính sách để huy động nguồn lực cho đầu tư, phát triển. (v) Đánh giá tác động trong mối quan hệ giữa tỉnh Kiên Giang với các địa phương trong vùng và khu vực, nhất là yếu tố cạnh tranh với các địa phương, vùng kinh tế có đặc điểm tương đồng (*chẳng hạn như về sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, du lịch,...*). Từ đó, đề xuất các giải pháp để nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế cho Kiên Giang.

2. Đối với các sở ngành, địa phương: phối hợp chặt chẽ với Liên danh tư vấn để thực hiện nhiệm vụ đề xuất nội dung tích hợp của ngành, lĩnh vực và địa phương mình vào Quy hoạch tỉnh. Các nội dung phải được nghiên cứu sâu, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

11:31
H
8
11
1:11

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh, tại Hội thảo góp ý dự thảo Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan biết để triển khai thực hiện. / *mal*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự;
- LĐVP;
- CVNC;
- Lưu: VT, pxquyet.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Vũ Bằng

